

สรุปมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ก.บ.ม.)

ครั้งที่ 169(11/2567) วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2567

(ยังไม่ผ่านการรับรองจากที่ประชุม)

วาระที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
1	เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ	-ไม่มี-	
2	รับรองรายงานการประชุม	รับทราบและรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 168(10/2567) เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2567	กองบริหารงานบุคคล
3	เรื่องสืบเนื่อง	-ไม่มี-	
4	เรื่องเพื่อทราบ		
4.1	แจ้งรายชื่อบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2567	1. รับทราบ 2. มอบกองบริหารงานบุคคล ดำเนินการจัดทำร่างประกาศโดยแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นให้แยกบุคลากรสายวิชาการของโรงเรียนสาธิต(ครู) ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2567 และนำเสนอต่อที่ประชุม ก.บ.ม. เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป	กองบริหารงานบุคคล งานอัตรากำลัง และสวัสดิการ
4.2	รายงานผลการเข้าศึกษาต้งานและการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยายการเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม	รับทราบ	กองบริหารงานบุคคล
5	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา		
5.1	พิจารณาผลการประเมินเพื่อเลื่อนระยะตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย	เห็นชอบผลการประเมินเพื่อเลื่อนระยะตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จำนวน 3 ราย	กองบริหารงานบุคคล งานอัตรากำลัง และสวัสดิการ
5.2	การขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 12”	เห็นชอบอนุมัติงบประมาณสนับสนุนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 12” ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2568 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง โรงแรม/สถานที่ในกรุงเทพมหานคร สถานที่ในต่างจังหวัด และต่างประเทศ ในวงเงินตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 510,640 บาท ทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้วให้จัดอบรมหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้บริหารในมหาวิทยาลัยทุกระดับ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (ค่าวิทยากร)	กองบริหารงานบุคคล งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วาระ ที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
5	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)		
5.3	การขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนเพื่อดำเนินการจัด “โครงการ Upskill ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ผู้สอนสู่มาตรฐานสากล”	<p>เห็นชอบอนุมัติงบประมาณสนับสนุนเพื่อดำเนินการจัดโครงการ Upskill ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ผู้สอนสู่มาตรฐานสากล ระหว่างปีงบประมาณ 2568 - 2570 ในวงเงินตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 5,022,000 บาท และให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย และระเบียบการเบิกจ่ายของกระทรวงการคลัง โดยมีเงื่อนไขดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมต้องช่วยมหาวิทยาลัยจัดทำฐานข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ 2. ก่อนเข้ารับการอบรมให้อาจารย์ยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนสอบ TOEFL = 500 / IELTS = 5.5 3. ภายในระยะเวลา 1 ปีหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม อาจารย์จะต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนสอบ TOEFL = 550 / IELTS = 6.5 โดยสามารถสอบได้มากกว่า 1 ครั้ง ถ้าสอบไม่ผ่านต้องคืนเงินค่าที่พักและหากสอบไม่ผ่านตามระยะเวลาที่กำหนด และมีความจำเป็นไม่สามารถสอบผ่านได้ให้ทำหนังสือขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 4. ให้มีการจัดทำ English Zone 5. ให้ดำเนินการจัดอบรมหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (ค่าวิทยากร) เป็นระยะเวลา 1 ปี 	กองบริหารงานบุคคล งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5.4	การขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนเพื่อดำเนินการจัดโครงการการอบรมปฏิบัติธรรม “ธรรมะนำทางคุณธรรมนำใจ”	เห็นชอบอนุมัติงบประมาณสนับสนุนเพื่อดำเนินการจัดโครงการการอบรมปฏิบัติธรรม “ธรรมะนำทางคุณธรรมนำใจ” ณ วัดบ้านแถว ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2568 ตามที่จ่ายจริงจำนวนไม่เกิน 244,800 บาท	กองบริหารงานบุคคล งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5.5	พิจารณา “ร่าง” ประกาศฯ รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศฯ รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กองบริหารงานบุคคล งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วาระ ที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
6	เรื่องอื่น ๆ		
6.1	แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการ บริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม(ก.บ.ม.) เดือนมกราคม 2568	รับทราบ	กองบริหารงานบุคคล งานอัตรากำลัง และสวัสดิการ



(นางอัมรินทร์ ศิริชัย)
ผู้บันทึกสรุปมติที่ประชุม



(นายมนต์นิรันดร์ ประสิทธิผล)
ผู้ตรวจสรุปมติที่ประชุม